

Ghi nhận từ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kiến Xương

Vừa qua, huyện Kiến Xương đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành công, được các cấp đánh giá cao về mọi mặt, tạo niềm tin vững chắc của các tầng lớp nhân dân về sức mạnh của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới.

Ông Nguyễn Cao Song, Bí thư Huyện ủy cho biết: Để diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập đã làm tốt công tác chuẩn bị. Hệ thống các văn kiện như kế hoạch; chương trình; văn kiện phục vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu... được xây dựng chi tiết, khoa học và sát với yêu cầu thực tế; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, công trình quốc phòng, thao trường phục vụ huấn luyện và diễn tập thực binh. Đặc biệt, huyện đã chuẩn bị tốt phương tiện phục vụ diễn tập như xe các loại, vũ khí, khí tài, hệ thống thông tin liên lạc, mô hình tạo giả mục tiêu... Về lực lượng, ngoài đủ số lượng, ban tổ chức còn phối hợp với ban đạo diễn Bộ CHQS tỉnh bồi dưỡng lý luận cho khung tập, tiếp xúc vai tập để thống nhất phương pháp và nội dung bài tập.



Lực lượng vũ trang địa phương trong diễn tập.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kiến Xương diễn ra trong 1,5 ngày với 3 nội dung chính: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, diễn tập thực binh. Thượng tá Vũ Đình Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS

huyện cho biết: Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện đã phát lệnh chuyển

trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị; đồng thời, hội ý chỉ huy, phân công các đồng chí trong ban chỉ huy chỉ đạo, theo dõi thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức

năng, nhiệm vụ. Quán triệt nghiêm túc các mệnh lệnh, thông báo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; đánh giá tình hình địch, tình hình ta và chỉ thị những công việc cần làm ngay.

Một điểm đáng ghi nhận là trong phần diễn tập vận hành cơ chế, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và địa phương đã quán triệt và thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, vận dụng và thực hiện đúng cơ chế "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt". Các hội nghị diễn ra đúng nguyên tắc, bảo đảm thời gian, nội dung phù hợp, điều hành chủ động, linh hoạt, sát thực tế với tình thần khẩn trương, thông minh cao về ý chí, hành động và để ra những chỉ trương, biện pháp sát, đúng, kịp thời,

chặt chẽ. Khung tập đã tiếp nhận và xử lý tốt các tình huống trong các vấn đề huấn luyện. Các vai tập đã thể hiện tốt phương pháp, tác phong, nội dung đúng với từng tình huống, sát với đặc điểm của mỗi ngành, địa phương.

Với sự cố gắng cao của cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và lực lượng dân quân, tự vệ của huyện, phần tập thực binh đánh chiếm lại mục tiêu trong tình huống A2 và đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn đã đạt được kết quả, đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Các lực lượng tham gia diễn tập làm công tác chuẩn bị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thiết kế thao trường đúng ý định bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Quá trình thực binh đã thực hiện đúng nguyên tắc chiến thuật, hình thức, phương pháp hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương; chỉ huy linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận; hành động tượng trưng tạo giả phù hợp và sát với diễn biến của tình huống chiến đấu trên chiến trường. Từ diễn tập, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, địa phương và lực lượng vũ trang huyện rút ra được những kinh nghiệm quý trọng tổ chức tác chiến phòng thủ.

KNÁC ĐUÀN

Tập huấn công tác dân số - KHHGD cho cán bộ công đoàn, nữ công cơ sở

Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (26/12), sáng ngày 12/12, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác dân số - KHHGD cho cán bộ công đoàn cơ sở huyện Đông Hưng.

Tại lớp tập huấn, 250 đại biểu là nữ chủ tịch công đoàn, trưởng ban nữ công ở các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Đông Hưng được truyền đạt một số văn bản về công tác dân số - KHHGD như: Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Quyết định số 07 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ khen thưởng, khuyến khích và xử lý vi phạm chính sách về dân số - KHHGD, Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020.

Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đặc biệt cán bộ làm công tác nữ công thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu trong công tác vận động công nhân viên chức lao động thực hiện tốt công tác dân số - KHHGD, góp phần giảm tỷ lệ lựa chọn giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trong công nhân viên chức lao động.

NGUYỄN CƯỜNG

Phòng, chống bạo lực cho phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật



Phụ nữ, trẻ em gái huyện Tiên Hải được tập huấn về phòng, chống bạo lực.

Trong hai ngày 12 - 13/12, Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức tập huấn phòng, chống bạo lực cho 30 phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật huyện Tiên Hải.

Tham gia tập huấn, phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật được tìm hiểu về bạo lực giới, các hình thức bạo lực (gồm bạo lực gia đình và tình dục), hoạt động phòng, chống bạo lực ở Việt Nam, các nguyên tắc can thiệp, hỗ trợ người bị bạo lực, kỹ năng ứng phó với bạo lực, xử lý và can thiệp người có hành vi bạo lực. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức tự bảo vệ của phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật bằng cách cung cấp kiến thức và các kỹ năng về phòng tránh bạo lực.

Đây là hoạt động thuộc dự án nâng cao vị thế phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật do Đại sứ quán Canada tài trợ. Dự án được triển khai tại Thái Bình từ tháng 11/2017 đến tháng 2/2018 với mục tiêu phòng tránh bạo lực cho phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật ở Đông Hưng và Tiên Hải. Ngoài các lớp tập huấn, dự án còn tư vấn kỹ năng sống cho phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật và hỗ trợ lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng thôn, xóm của hai xã ở các huyện được dự án hỗ trợ.

HOÀNG LANH

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG ĐIỂM ĐIỂN Vận động nhân dân giao nộp 9kg pháo các loại

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36 về quản lý sử dụng pháo, vận động nhân dân hai xã Thủy Trường và Thủy Xuân (Thái Bình) đã đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tự nguyện giao nộp 9kg pháo các loại, 2 súng tự chế, 2 kiếm tự chế và 1 dao tự chế. Đơn vị đã tiến hành lập biên bản và quản lý số pháo và vũ khí trên.

TẮT ĐẠT

Xứng danh khu dân cư văn hóa

Nhiều năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Kỳ Con, xã Đông Xuân (Đông Hưng) luôn đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trở thành điểm sáng thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của huyện.

Thôn Kỳ Con hiện có 557 hộ với 1.756 nhân khẩu, trong đó 65% hộ khá và giàu. Có được kết quả đó là do các hộ luôn tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để cải thiện đời sống. Gia đình anh Vũ Quý Phương vốn có nghề làm bún truyền thống. Để phát triển nghề cha ông để lại, tăng thu nhập cho gia đình đồng thời hạn chế tối nhất ảnh hưởng tới môi trường, anh mạnh dạn đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc hiện đại. Hiện tại, cơ sở sản xuất của gia đình anh đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động trực tiếp và gần 20 lao động gián tiếp với thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng. Ông Vũ Văn Tuấn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn cho biết: Không chỉ có gia đình anh Phương, thời gian qua,

nhiều gia đình trong thôn đã tích cực học tập, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư cải tạo đất, vốn, giống để

đạt hiệu quả cao như trồng hèo, mùi tàu và một số cây rau màu theo mùa vụ, trái vụ (cho thu nhập gấp 2 lần cây lúa). Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như làm bún, nấu rượu, làm mộc... phát triển mạnh với

64 hộ có nghề. Thôn đã phát huy lợi thế vị trí địa lý để mở rộng các hoạt động mua bán, dịch vụ vận tải, xay xát, kinh doanh nhà hàng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Các hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, trao đổi kinh nghiệm để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Năm 2017 thôn có 2 hộ thoát nghèo.

Những năm qua, thực hiện phương châm "Lấy sức dân để chăm lo đời sống nhân dân", thôn Kỳ Con đã vận động nhân dân hiến đất, góp công để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đã có 100% số hộ trong thôn tham gia góp đất chỉnh trang đồng ruộng và góp 245.000 đồng/sào để đắp bờ vùng, bờ thửa. Trên 3km giao thông nội đồng và tất cả các tuyến đường trong thôn được cứng hóa theo đúng tiêu



Một tiết mục của đội văn nghệ làng Kênh, thôn Kỳ Con.

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

TRUNG TÂM CẤP CỨU 115

Xây dựng môi trường y tế không khói thuốc lá

Đến Trung tâm Cấp cứu 115, ai cũng ngạc nhiên vì khung cảnh đã có nhiều thay đổi. Tuy cơ sở vật chất vẫn cũ và chật chội song đã trở nên xanh, sạch, đẹp, đặc biệt không còn bất gặp người hút thuốc lá. Tinh thần làm việc của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên lái xe cũng phấn chấn hơn.

Bà Nhâm Thị Mượt, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và hướng dẫn thực hiện của Sở Y tế, Trung tâm Cấp cứu 115 đã xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và chương trình phòng, chống

tác hại của thuốc lá, triển khai đến từng khoa, phòng. Mục tiêu đề ra là không hút thuốc lá trong Trung tâm bao gồm toàn thể nhân viên và thân nhân, bệnh nhân, khách đến làm việc tại Trung tâm từ đó góp phần giảm tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá, bảo đảm mọi người được sống trong môi trường trong lành, góp phần thực hiện nếp sống văn minh nơi

làm việc. Trung tâm cũng đề ra các mục tiêu cụ thể để các khoa, phòng, đoàn thể cùng nhau phấn đấu là: triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá đến 100% khoa; 100% các khoa, phòng ký cam kết thực hiện chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức các buổi tuyên truyền, cung cấp thông tin, giúp tất cả cán bộ, viên chức, người lao động

đều hiểu về tác hại của việc hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động. Không chỉ triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, Trung tâm phấn đấu vận động và tổ chức cho tất cả cán bộ, viên chức, người lao động, thân nhân bệnh nhân hút thuốc lá; vận động không hút thuốc lá và vận động người hút cai nghiện thuốc lá. Công đoàn cũng phối hợp với cơ quan xây dựng các quy định và đưa vào tiêu chuẩn thi đua việc thực hiện không hút thuốc trong cơ quan, đơn vị, trong các khoa, phòng và tại phòng làm việc, phòng họp. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển tải nội dung, kiến thức, kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá đến cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm cũng thực hiện việc cử nhân viên giám sát việc phòng, chống tác hại của thuốc lá được thực hiện nghiêm túc. Riêng Công đoàn đã phát động và duy trì thường xuyên phong trào thi đua không hút thuốc lá trong công nhân viên chức, người lao động.

Để góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp và thực hiện cơ quan không khói thuốc lá, Công đoàn Trung tâm phát động mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, thân nhân bệnh nhân hút thuốc lá; vận động không hút thuốc lá và vận động người hút cai nghiện thuốc lá. Công đoàn cũng phối hợp với cơ quan xây dựng các quy định và đưa vào tiêu chuẩn thi đua việc thực hiện không hút thuốc trong cơ quan, đơn vị, trong các khoa, phòng và tại phòng làm việc, phòng họp. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển tải nội dung, kiến thức, kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá đến cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm cũng thực hiện việc cử nhân viên giám sát việc phòng, chống tác hại của thuốc lá được thực hiện nghiêm túc. Riêng Công đoàn đã phát động và duy trì thường xuyên phong trào thi đua không hút thuốc lá trong công nhân viên chức, người lao động.

Để góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp và thực hiện cơ quan không khói thuốc lá, Công đoàn Trung tâm phát động mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, thân nhân bệnh nhân hút thuốc lá; vận động không hút thuốc lá và vận động người hút cai nghiện thuốc lá. Công đoàn cũng phối hợp với cơ quan xây dựng các quy định và đưa vào tiêu chuẩn thi đua việc thực hiện không hút thuốc trong cơ quan, đơn vị, trong các khoa, phòng và tại phòng làm việc, phòng họp. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển tải nội dung, kiến thức, kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá đến cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm cũng thực hiện việc cử nhân viên giám sát việc phòng, chống tác hại của thuốc lá được thực hiện nghiêm túc. Riêng Công đoàn đã phát động và duy trì thường xuyên phong trào thi đua không hút thuốc lá trong công nhân viên chức, người lao động.

tâm tích kinh phí hỗ trợ mỗi phòng làm việc 200.000 đồng. Kết quả, các phòng làm việc đều được cán bộ, viên chức sắp xếp lại ngăn nắp, gọn gàng. Nhiều người còn tự bỏ thêm kinh phí mua đồ trang trí, bố trí lọ hoa cây cảnh, thi đua trang trí phòng làm việc, bàn làm việc sạch đẹp, văn minh. Từ những việc làm tưởng chừng nhỏ song với sự chung tay, ý thức của từng tập thể, cá nhân, cán

bộ, viên chức Trung tâm Cấp cứu 115, cảnh quan môi trường nơi làm việc đã sạch đẹp, văn minh. Quan trọng hơn, việc thực hiện môi trường xanh, sạch, đẹp đã góp phần tạo không khí đổi mới, phấn khởi trong cơ quan, mọi người ý thức hơn trong thực hiện nhiệm vụ và ứng xử, giao tiếp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

HÀ ANH



Khu vực để xe cấp cứu có cây xanh và hoa giúp cảnh quan đơn vị thêm xanh, sạch, đẹp.